

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O๓๐)
ของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกองฯ ในงาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำชี้แจง : บันทึกข้อมูลการดำเนินการของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมตามภารกิจของหน่วยงาน
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ชื่องาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ช่วงที่ดำเนินการ : ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) ไตรมาส ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๖)
 ไตรมาส ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๖) ไตรมาส ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๖)

ที่	รายการ	ข้อมูล
๑.	เรื่อง	ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาค
๒.	วันที่ดำเนินการ	๒.๑ ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒.๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ๒.๓ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒.๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก วันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
๓.	สถานที่	๓.๑ ภาคตะวันตก ณ บีงควากีรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี ๓.๒ ภาคใต้ ณ ศูนย์บริการทดสอบรับรองยางภาคใต้การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ๓.๓ ภาคเหนือ ณ ตลาดล้านเมือง จังหวัดเชียงราย ๓.๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
๔.	ประธานที่ประชุม	๔.๑ นายสมผล เจียรธรรม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับภาคตะวันตก ๔.๒ นายกำธร ยิ่งเกตรา ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับภาคใต้ ๔.๓ นายภูเนศ ภูศรีเทศ ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับภาคเหนือ ๔.๔ นายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ นายวิชัย ล้ำสุทธิ ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคตะวันออก
๕.	กลุ่มเป้าหมาย	๕.๑ คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคตะวันตก จำนวน ๕ คน ๕.๒ คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคใต้ จำนวน ๙ คน ๕.๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคเหนือ จำนวน ๙ คน ๕.๔ คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน ๒๔ คน

ที่	รายการ	ข้อมูล
๖.	สาระสำคัญ	เพื่อให้ผู้นำและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ได้รับทราบนโยบายของภาครัฐ ในการพัฒนาเกษตรกร และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาและยกระดับเกษตรกร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๗.	ผลการดำเนินงาน	<p>๗.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งรวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกร รวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงพัฒนาการความสำเร็จก้าวหน้าของกลุ่มเกษตรกรให้สาธารณชนได้รับรู้และเข้าใจ</p> <p>๗.๒ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรระดับภาคฯ จัดทำมาตรฐานการผลิต GAP ORG Q มีผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายการค้า แบรินด์ มีการรวบรวม แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างสมาชิก ให้กลุ่มเกษตรกร</p>
๘.	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	<p>๘.๑ มีการลงนามข้อตกลงเชื่อมโยงทางธุรกิจแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกร ๒ ภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นองค์กรที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>๘.๒ จัดทำแผนการดำเนินงานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร เรื่องขอสนับสนุนเงินงบประมาณจ่ายขาดให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำมาเป็นต้นทุนในการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๘.๓ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร การประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับขึ้นกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ประธานคณะกรรมการกลางระดับจังหวัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดของตนเอง โดยประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของจังหวัดนั้นๆ</p>